

# Ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động thông quan hàng hóa



Lực lượng hải quan Thái Bình tiến hành kiểm tra thực tế 100% hàng hóa bị hệ thống phân luồng đỏ.

Mặc dù các đối tượng thực hiện nhiều thủ tục nghiệp vụ, kịp thời ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong hoạt động thông quan hàng hóa.

Tháng 5 vừa qua, Chi cục Hải quan Thái Bình liên tục phát hiện các vụ nhập khẩu hàng hóa vi phạm quy định của pháp luật. Cụ thể, ngày 14/5, một doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Minh Lăng (Vũ Thư) làm thủ tục nhập khẩu lô hàng gồm 298 kiện nguyên liệu sản xuất các loại vải dệt, bán học xe đẩy, vải lưới, bu lông... mới 100%, xuất xứ Trung Quốc với trọng lượng 12.980kg. Tờ khai được hệ thống hải quan phân luồng đỏ và Chi cục Hải quan Thái Bình đã tiến hành kiểm tra; kết quả phát hiện một số mục hàng thiếu về số lượng so với khai báo, 27 mục hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định về tiêu chí xuất xứ trên nhãn gốc của hàng hóa. Chi cục đã lập biên bản xử lý vi

phạm hành chính, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 35.000.000 đồng và buộc doanh nghiệp đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với các mục hàng vi phạm về nhãn.

Tiếp đó, ngày 21/5, Chi cục Hải quan Thái Bình phát hiện một doanh nghiệp FDI ở khu công nghiệp Phúc Khánh (thành phố Thái Bình) cũng vi phạm hành vi nhập khẩu hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định về tiêu chí xuất xứ trên nhãn gốc của hàng hóa. Ngoài xử lý vi phạm hành chính, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 27.500.000 đồng, Chi cục Hải quan Thái Bình buộc doanh nghiệp tái xuất toàn bộ hàng hóa vi phạm trong số 548 kiện hàng gồm nguyên liệu, vật tư sản xuất tại nghe, tổng trọng lượng 10.860kg.

Ông Lê Văn Hào, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Bình cho biết: Đó chỉ là hai vụ điển hình về doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động thông quan hàng hóa. Thực tế trong 6 tháng đầu năm 2024, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã thực

hiện rất nhiều thủ đoạn với hành vi vi phạm khác nhau như khai sai về mã số, thuế suất, số lượng, chủng loại, trọng lượng, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu, giá mao xuất xứ. Không ít đối tượng còn xuất nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng nhưng khai là hàng mới để né tránh việc kiểm tra, khai sai tên hàng hóa để được hệ thống hải quan phân luồng xanh, luồng vàng không bị kiểm tra hoặc được hưởng hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu... Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Hải quan Thái Bình đã kịp thời phát hiện và xử lý 66 vụ vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước gần 250 triệu đồng.

Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thời gian qua, Chi cục Hải quan Thái Bình đã tập trung thu thập thông tin doanh nghiệp và phân loại doanh nghiệp thuộc diện rủi ro; xác định mặt hàng, quy trình sản xuất thuộc loại có nguy cơ cao để đưa vào kế hoạch kiểm tra; tăng cường kiểm soát nhập khẩu thiết bị, máy móc cũ, theo dõi sự chuyển dịch đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam; đẩy mạnh chuyển đổi số nghiệp vụ hải quan nhằm quản lý,

giám sát và tự động cảnh báo rủi ro, để xuất kiểm tra. Ông Trần Quốc Chính, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Bình cho biết: Chúng tôi đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số tất cả các mặt hoạt động của đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan, số hóa chứng từ, hạn chế tiếp xúc, nộp thuế điện tử và công khai, minh bạch mọi quy định, chính sách, pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Bên cạnh đó, số hóa nghiệp vụ hải quan cũng giúp đơn vị phát hiện dấu hiệu vi phạm, tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm kịp thời, không để sót lọt gây thất thu thuế.

Song song với biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm, Chi cục Hải quan Thái Bình chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, phòng ngừa vi phạm do doanh nghiệp thiếu hiểu biết pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Chi cục đã mở 3 lớp tuyên truyền, hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các quy định mới liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Ông Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty TNHH Ohsung Vina Thái Bình (khu công nghiệp Liên Hà Thái) cho biết: Chúng tôi thường xuyên phải nhập khẩu các linh kiện, thiết bị điện tử để sản xuất. Được Chi cục Hải quan Thái Bình phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ xuất nhập khẩu đã giúp chúng tôi nâng cao nghiệp vụ, hàng hóa thông quan thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật sẽ tránh bị vi phạm dẫn tới phải xử lý, góp phần giữ vững uy tín của doanh nghiệp với các đối tác, bạn hàng quốc tế.

**KHẮC DUẤN**

Đẫn chúng tôi đến các nhà xưởng với gần 2.000 công nhân đang thực hiện các công đoạn sản xuất chuyên nghiệp, hiệu quả, bà Phạm Thị Lua, Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Công ty TNHH Sơn Hà cho biết: Công ty có nhiều chi nhánh trên địa bàn cả nước, trong đó năm 2010 thành lập chi nhánh tại Thái Bình. Ngay từ khi thành lập, Công ty đã định hướng phát triển và mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng nhà xưởng bài bản, kiên cố, mua sắm máy móc, thiết bị hiện đại, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp. Vì thế, ngoài nhà máy ở cụm công nghiệp Vũ Ninh, Sơn Hà đã đầu tư nhà máy về xã Quốc Tuấn, xã Quang Minh. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành may mặc, Công ty luôn đáp ứng được đơn hàng của các đối tác khó tính, trong đó chủ yếu là hàng thun và hàng jacket xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu. Cũng vì thế, Công ty đã thu hút được nhiều lao động có tay nghề vào làm việc. Đến nay, Công ty tạo việc làm cho gần 2.000 lao động với thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Công nhân Đỗ Xuân Phong chia sẻ: Tôi vào làm tại Công ty đã hơn 7 năm, lý do tôi chọn làm ở Sơn Hà là do Công ty có nhiều đơn hàng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Hiện tại, thu nhập của tôi luôn ổn định từ 9 - 10 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, môi trường làm việc rất tốt, mọi người sống đoàn kết, tình cảm, luôn hỗ trợ nhau để đạt thành quả tốt nhất. Vì thế, tôi luôn tích cực tham gia các phong trào do Công ty, Công đoàn phát động, nhất là phong trào nâng cao năng suất lao động, hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng ngày để không chỉ góp phần đạt chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh mà nhờ đó thu nhập của bản thân cũng không ngừng được cải thiện.

Công nhân Trần Thị Tươi tâm sự: Trước kia tôi phải đi làm trên thành phố, nhưng từ khi Công ty TNHH Sơn Hà hoạt động ở địa phương tôi đã vào làm tròn 13 năm. Không chỉ tôi mà rất nhiều người khác đều muốn cống hiến làm việc cho Công ty bởi vừa gần nhà

# Khi doanh nghiệp coi người lao động là tài sản quý

*Coi người lao động là tài sản quý, Công ty TNHH Sơn Hà (cụm công nghiệp Vũ Ninh, Kiến Xương) luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ phúc lợi để người lao động yên tâm gắn bó với Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng tầm thương hiệu cho doanh nghiệp.*

vừa có thu nhập ổn định. Quá trình làm việc, Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi, nhất là bảo đảm chế độ lương, thưởng cho công nhân, chế độ thai sản và nuôi con nhỏ đều được giảm giờ làm. Lãnh đạo Công ty và Công đoàn luôn quan tâm đến đời sống người lao động như thăm hỏi, động viên và có những phần quà rất ý nghĩa. Thu nhập bình quân của tôi đạt từ 8 - 10 triệu đồng/tháng nên tôi xác định sẽ làm việc lâu dài ở đây.

Bà Phạm Thị Lua thông tin thêm: Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi như 100% người lao động được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định. Đối với lao động nữ, trong thời kỳ mang thai được giảm giờ làm việc còn 7 giờ/ngày, thời kỳ nuôi con

nhỏ dưới 12 tháng được giảm còn 6 giờ/ngày nhưng vẫn được hưởng lương 8 giờ/ngày. Toàn bộ người lao động được khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần, ngoài ra còn được tặng quà vào dịp lễ, tết, tăng lương tháng thứ 13. Không chỉ quan tâm đến quyền lợi người lao động, Công đoàn Công ty còn thường xuyên cải thiện môi trường làm việc như tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi; khen thưởng những lao động đạt năng suất cao hàng tuần; tặng quà người lao động nhân dịp sinh nhật, ngày lễ, tết. Việc thăm hỏi hiếu, hỷ, động viên người lao động và gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn luôn được Công đoàn quan tâm, duy trì thường xuyên. Chính vì thế, người lao động luôn coi Công ty là ngôi nhà thứ hai của

minh và luôn cố gắng làm việc hết mình để Công ty ngày càng phát triển. Năm 2023, Công ty đạt tổng sản lượng hơn 6 triệu sản phẩm với mức doanh thu gần 194 tỷ đồng; 5 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 2 triệu sản phẩm với doanh thu đạt gần 90 tỷ đồng. Những việc làm trên không chỉ thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Công ty TNHH Sơn Hà và tổ chức công đoàn đối với người lao động mà đó còn là thước đo về uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp. Thời gian tới, Công ty tiếp tục mở thêm nhà xưởng, dây chuyền sản xuất và nhận thêm nhiều đơn hàng để giữ vững là doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc quy mô lớn và hiện đại trên địa bàn huyện Kiến Xương.

**THU THỦY**



Công ty TNHH Sơn Hà tạo việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động.

# Anh Tài tiên phong trồng dưa trong nhà kính

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, anh Phạm Văn Tài, xã Phong Châu tiên phong thực hiện thành công mô hình trồng dưa trong nhà kính tại huyện Đông Hưng. Dù diện tích không lớn, mới triển khai song do ứng dụng công nghệ cao đã mang lại cho gia đình anh nguồn thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm.

Đ dẫn chúng tôi đi thăm vườn dưa chuột trong nhà kính đang phát triển tốt, anh Tài chia sẻ: Từ nhỏ tôi đã chứng kiến bố mẹ và người dân lam lũ, vất vả sớm hôm trên ruộng, vườn mà thu nhập vẫn bấp bênh. Tôi luôn trăn trở làm thế nào để không ly hương vẫn có thể làm giàu từ sản xuất nông nghiệp ngay tại quê hương. Bố mẹ tôi nhiều năm trồng dưa chuột theo kiểu truyền thống, vất vả sớm hôm chăm sóc nhưng do phụ thuộc nhiều vào thời tiết, hiệu quả không cao. Tôi cũng thấy có rất nhiều mô hình trồng dưa công nghệ cao trong nhà lưới, nhà kính, mưa gió không ảnh hưởng, cho thu nhập tốt hơn hẳn trồng dưa truyền thống nên tìm hiểu, đến tận

nơi tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Ban đầu tôi rất lo lắng, băn khoăn vì trên địa bàn xã nói riêng, huyện Đông Hưng nói chung chưa có ai triển khai thành công mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thêm vào đó chi phí ban đầu làm nhà kính nhiều. Rất may là Hội Liên hiệp Thanh niên xã Phong Châu thường xuyên khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho tôi được tiếp cận nguồn vốn giải quyết việc làm, cho tôi tham gia các lớp tập huấn, khóa học khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên. Qua đó tôi được gặp gỡ, chia sẻ với các thanh niên khởi nghiệp thành công, được đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nhiều mô hình hay, đúc rút được nhiều điều, thêm động lực chọn hướng đi riêng để khởi nghiệp, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương là phát triển mô hình trồng dưa trong nhà kính.

Năm 2020, được vay hơn 100 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm cùng tiền tiết kiệm của bản thân và vay thêm của người thân, anh Tài mạnh

dạn đầu tư 500 triệu đồng làm hệ thống nhà kính, lắp hệ thống tưới nước nhỏ giọt thông minh, trồng 3.500 gốc dưa chuột. Anh cho biết: Ưu điểm của trồng dưa chuột trong nhà kính là giúp chắn được mưa, nắng, ngăn côn trùng xâm nhập, chủ động chế độ chăm sóc, nên dưa sinh trưởng và phát triển tốt. Với các gia đình khác thu hoạch dưa thương phẩm xong họ thường cho đất nghỉ ngơi, phơi đất khoảng 1 tháng mới làm đất trồng vụ mới, vì vậy họ chỉ trồng được 3 vụ/năm, còn anh Tài xử lý đất và trồng dưa mới luôn theo kỹ thuật xử lý đất của Nhật Bản. Đó là bốn nhiều phân hữu cơ, tuyệt đối không sử dụng phân hóa học vì làm chai đất, độ pH không bảo đảm. Do vậy dưa luôn sai quả, năng suất cao, quả xanh, da bóng, ngon, giòn, bảo đảm an toàn, giảm chi phí sản xuất, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác. Hiện bình quân một lứa anh Tài thu được khoảng 10 tấn quả, một năm 40 tấn, giá bán buôn thời điểm này 18.000 - 20.000 đồng/kg, cao gần gấp đôi giá của trồng theo phương

pháp truyền thống. Do bản thân còn trẻ, lại chưa quen thị trường, vì vậy lựa dưa thương phẩm đầu tiên tiêu thụ khó khăn. Không nản, anh Tài lên mạng nghiên cứu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho nông sản sạch của mình. Ngoài ra, qua cầu nối của Hội Liên hiệp Thanh niên xã, anh đã liên kết được với nhiều doanh nghiệp hoạt động theo phương châm "cùng nhau đoàn kết, hợp tác cùng phát triển", do vậy thị trường tiêu thụ của anh được mở rộng. Đến giờ dưa chuột trồng trong nhà kính của anh Tài đã có mặt ở nhiều chợ đầu mối, cửa hàng, siêu thị các tỉnh, thành phố ở miền Bắc. Giá

cả trên thị trường đang cao và ổn định, không phải lo đầu ra nữa. Mỗi năm trừ chi phí anh Tài thu lãi hơn 300 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 2 lao động thường xuyên với thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Quách Văn Triu, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Châu cho biết: Anh Phạm Văn Tài là thanh niên ham học hỏi, cầu tiến, tiên phong đi đầu phát triển kinh tế theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Không chỉ làm giàu cho mình, anh Tài còn tích cực tuyên truyền, khích lệ các đoàn viên, thanh niên trong xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình, góp sức xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

**THU HIỀN**



Anh Phạm Văn Tài, xã Phong Châu (Đông Hưng) chăm sóc vườn dưa chuột trong nhà kính.

## 53 HTX xây dựng được sản phẩm OCOP xếp hạng 3, 4 sao

Liên minh HTX tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên minh HTX Thái Bình và Liên minh HTX tỉnh chủ động tham mưu xây dựng chính sách, văn bản chỉ đạo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thành viên; chú trọng công tác tuyên truyền phát triển thành viên, phát triển kinh tế tập thể, HTX... Đến nay, toàn tỉnh có 1 liên hiệp HTX, 469 HTX và 240 tổ hợp tác. Liên hiệp HTX, các HTX đã phát huy được vai trò tập hợp, vận động thay đổi cách nghĩ, cách làm cho người dân, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần tích cực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Các HTX, tổ hợp tác đã cùng với chính quyền xây dựng và phát triển các sản phẩm tiềm năng, chủ lực, có lợi thế xây dựng sản phẩm OCOP, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên. Đã có 53 HTX xây dựng được sản phẩm có thương hiệu, nhãn hàng, bao bì là các đặc sản tại địa phương được công nhận sản phẩm OCOP 3, 4 sao; trên 250 HTX liên kết tiêu thụ sản phẩm với 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với diện tích trên 10.000ha/năm.

6 tháng cuối năm 2024, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2023; các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên, các tổ chức kinh tế tập thể, HTX, thành viên và nhân dân để hiểu và nhận thức đầy đủ, đúng đắn về phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho các HTX thành viên.

**NGÂN HUỖN**